

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/๕๖๒๕



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมมาตรการค้ำชานาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๕/๖๖

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๓๔๔๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมมาตรการค้ำชานาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๕/๖๖ ของกระทรวงพาณิชย์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรรับทราบผลการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมมาตรการค้ำชานาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๔/๖๕ สำหรับข้อเสนอโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมมาตรการค้ำชานาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๖๕/๖๖ ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอันเนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ำ ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น ควรมีการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ในระยะยาว ควรมีการทบทวนความจำเป็นในการดำเนินมาตรการของรัฐและมีประสิทธิภาพในการรักษาเสถียรภาพราคา เพื่อลดภาระงบประมาณของรัฐในการดำเนินงาน

๒. เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร คุ่มค่าของงบประมาณ และภาพรวมการพัฒนาข้าวของประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ควรดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ติดตามตรวจสอบความซ้ำซ้อนในการช่วยเหลือ ทั้งด้านการสำรวจพื้นที่ กระบวนการตรวจสอบการรับสิทธิ และผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการอย่างรัดกุมและตรวจสอบได้ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และภาคเอกชน เป็นต้น เร่งรัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรไทย รวมถึง

/การสนับสนุน...

การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ใช้วัตถุดิบจากข้าวเป็นหลักเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าข้าว และพิจารณาหาสินค้าทางเลือกอื่นๆ ที่มีมูลค่าสูงและมีตลาดรองรับเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา พิชนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๐๑
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๘๒๑
E-mail: sasithorn@nesdc.go.th